

HƯNG HÀ TỔ CHỨC GALA... (Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo trao sổ tiết kiệm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

Sáng ngày 27/8, tại đền Trần (xã Tiến Đức), Huyện ủy Hưng Hà phối hợp với Tỉnh đoàn và Báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức chương trình gala "Tiếp nối truyền thống - khát vọng vươn lên" lần thứ hai, năm 2023. Tới

dự có các đồng chí: Lưu Bình Hương, Phó Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban

Dân vận Tỉnh ủy; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành cùng 592 học sinh có thành tích xuất sắc, học sinh nghèo vượt khó trong năm học 2022 - 2023.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2022 - 2023, huyện Hưng Hà có 262 học sinh đạt tổng điểm 3 môn theo khối thi từ 26 điểm trở lên, 6 học sinh đỗ thủ khoa; 10 học sinh đạt IELTS 6.5 trở lên; 17 học sinh thi đỗ trường

THPT chuyên; 2 học sinh THPT vinh dự được kết nạp Đảng. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024, toàn huyện có 302 học sinh đạt từ 40 điểm trở lên; 47 học sinh nghèo vượt khó đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và đại biểu đã trao học bổng, tặng sổ tiết kiệm và trao thư khen của Bí thư Huyện ủy, giấy khen của UBND huyện cùng nhiều phần quà lưu niệm cho các em học sinh đạt thành tích xuất sắc và học sinh nghèo vượt khó. Đồng thời, huyện Hưng Hà tiếp nhận 100 triệu đồng ủng hộ quỹ khen thưởng cho các học sinh trong huyện và gần 200 đầu sách cho các thư viện nhà trường.

Chương trình đã tạo động lực khích lệ các em học sinh, đoàn viên, thanh niên nỗ lực học tập, rèn luyện hơn nữa, tiếp tục cống hiến, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

THANH THỦY

KHÁNH THÀNH NHÀ 2 TẦNG...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 26/8, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự lễ khánh thành nhà 2 tầng 8 phòng học của Trường THCS Tân Phong (Vũ Thư).

Trường THCS Tân Phong được xây dựng cách đây hơn 40 năm, đến nay cơ sở vật chất đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục công trình bị hư hỏng nặng, không bảo đảm cho công tác dạy và học. Trước thực trạng trên, năm 2022, Công ty Cổ phần Lạc hóa đầu Bình Sơn (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) đã hỗ trợ 5 tỷ đồng, ngân sách nhà nước cấp 1 tỷ đồng để xây dựng nhà 2 tầng 8 phòng học. Công trình được hoàn thành trước năm học 2023 - 2024 là điều kiện thuận lợi cho công tác dạy và học, động viên, khích lệ tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường tiếp tục vươn lên dạy tốt, học tốt.

Đã nhà 2 tầng 8 phòng học của Trường THCS Tân Phong là công trình chào mừng 5 năm thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (29/9/2018 - 29/9/2023).

DẶNG ANH

TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH...

(Tiếp theo trang 1)

Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với hội khuyến học các huyện: Kiến Xương, Đông Hưng, Vũ Thư, Quỳnh Phụ huy động nguồn lực trao 500 suất quà với tổng số tiền hơn 250 triệu đồng.

\* Hội Khuyến học huyện Vũ Thư vừa tổ chức trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học 2023 - 2024 và tháng khuyến học năm 2023.

Tại chương trình, đại diện Hội Khuyến học tỉnh và huyện Vũ Thư đã trao 70 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện. Trong đó, Hội Khuyến học tỉnh ủng hộ 10 suất quà, còn lại do Hội Khuyến học huyện huy động. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của các cấp hội khuyến học và sự chung tay góp sức của cộng đồng đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có điều kiện học tập, vươn lên, phấn đấu trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

ĐÔNG HƯNG

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao năm học 2022 - 2023

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hưng vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm học, tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.

Năm học 2022 - 2023, ngành giáo dục huyện Đông Hưng đã thực hiện tốt công tác huy động các nguồn lực tu sửa, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung trang thiết bị, đồ dùng, phương tiện dạy học, xây dựng trường chuẩn quốc gia; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học; đội ngũ giáo viên các cấp đạt chuẩn từ 85 - 99%. 100% xã, thị trấn và huyện được công nhận đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS mức độ 3. Trẻ mẫu giáo đến lớp được bảo đảm tuyệt đối an toàn, được khám sức khỏe chuyên khoa, ngoan ngoãn, lễ phép, có kỹ năng sống cơ bản; học sinh tiểu học được phát triển phẩm chất, đạo đức và năng lực hành vi độ tuổi; học sinh THCS, THPT xếp hạng kiểm tra và tốt đạt trên 95%, không có học sinh vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội. Thành tích giáo viên, học sinh tham gia các cuộc thi cấp huyện, tỉnh, quốc gia luôn trong top đầu của tỉnh; phong trào giáo dục của huyện xếp thứ nhì khối các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, UBND huyện Đông Hưng đã tuyên dương, khen thưởng hơn 400 tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi năm học 2022 - 2023.

THU HIỀN

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ. Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện.

Hỏi đáp Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Câu 1: Theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở thì cơ sở bao gồm những tổ chức nào?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở thì cơ sở là xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và cộng đồng dân cư trên địa bàn cấp xã; cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị); tổ chức có sử dụng lao động.

Câu 2: Thực hiện dân chủ ở cơ sở là gì?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở thì thực hiện dân chủ ở cơ sở là phương thức phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, để công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Câu 3: Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở phải bảo đảm những nguyên tắc nào?

- Trả lời: Theo quy định tại Điều 3 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở thì việc thực hiện dân chủ ở cơ sở phải bảo đảm những nguyên tắc sau: - Bảo đảm quyền của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được biết, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. - Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. - Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm trật tự, kỷ cương, không cản trở hoạt động bình thường của chính quyền địa phương cấp xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động. - Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. - Bảo đảm công khai, minh bạch, tăng cường trách nhiệm giải trình trong quá trình thực hiện dân chủ ở cơ sở. - Tôn trọng ý kiến đóng góp của Nhân dân, kịp thời giải quyết kiến nghị, phản ánh của Nhân dân.

(còn nữa)

LÊ THỦY

(Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp)

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC

Hiểu đúng, thực hiện nghiêm

Sau hơn 20 năm thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến (HDKC) và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học (CDHH) (sau đây gọi tắt là chính sách đối với người HDKC bị nhiễm CDHH) đã góp phần xoa dịu nỗi đau da cam mà hàng nghìn nạn nhân phải gánh chịu. Song quá trình thực hiện còn một số tồn tại, bất cập đã để lại băn khoăn, bức xúc trong dư luận xã hội. Trả sự thật về với sự thật là mong muốn của cả người trong cuộc và người ngoài cuộc.

Kỳ 1: Chẩn chỉnh, sửa sai



Day nghề cho nạn nhân chất độc da cam tại Trung tâm Chăm sóc và Day nghề cho nạn nhân chất độc da cam.

Chính sách đối với người HDKC bị nhiễm CDHH được triển khai thực hiện từ năm 2000. Đến năm 2020, toàn tỉnh có gần 26.000 người được thực hiện chế độ, quyền lợi từ chính sách này. Tuy nhiên, sau quá trình thanh tra, rà soát, thực chứng, từ năm 2020 đến nay đã có quyết định ngừng trợ cấp đối với gần 4.000 trường hợp.

Nhiều thay đổi, chậm hướng dẫn tạo kẽ hở cho người trục lợi

Hơn 20 năm thực hiện chính sách đối với người HDKC bị nhiễm CDHH đã có nhiều đợt thay đổi về các quy định và hướng dẫn trong thực hiện. Cụ thể, giai đoạn 2000 - 2004, người nhiễm CDHH hưởng chế độ như đối tượng bảo trợ xã hội và hưởng phụ cấp từ ngân sách tỉnh. Giai đoạn này, Thái Bình giải quyết hưởng chính sách cho hơn 7.000 trường hợp. Giai đoạn 2004 - 2006, Thái Bình xác nhận cho hơn 5.100 hồ sơ nhưng chưa ban hành quyết định hưởng chế độ. Giai đoạn 2006 - 2009, chính sách đối với người HDKC bị nhiễm CDHH chuyển từ đối tượng bảo trợ xã hội sang đối tượng người có công với cách mạng, trong đó tháng 2/2008 có quyết định của Bộ Y tế ban hành danh mục 17 bệnh, tật, dị dạng, dị tật liên quan đến CDHH. Thái Bình đã giải quyết hưởng chính sách cho hơn 11.600 trường hợp (trong đó có nhiều trường hợp đã lập hồ sơ từ năm 2004 - 2006 nhưng chưa được giải quyết). Giai đoạn từ năm 2009 đến nay, thời điểm này đã có đầy đủ các văn bản, hướng dẫn của các bộ, ngành đặc biệt là có danh mục hướng dẫn 17 bệnh, tật, dị dạng, dị tật liên quan đến CDHH. Chính trong khoảng 20 tháng chờ hướng dẫn của trung ương đã gây khó khăn cho tỉnh. Trước yêu cầu thực hiện chính sách, với chỉ đạo của UBND tỉnh, năm 2007, Sở Y tế ban hành Hướng dẫn số 06 danh mục 125 bệnh, tật (nằm trong 144 bệnh của Thông tư liên tịch số 14) làm cơ sở thực hiện chính sách tại Thái Bình. Song khi có

phần vôi vàng, chưa có sự tính toán kỹ. Khi chưa có rà soát sơ bộ về số lượng người nhiễm CDHH đã ban hành chính sách. Khi ban hành, không để ra các tiêu chí cụ thể. Trong giai đoạn đầu (2000 - 2004) không có quy định về danh mục bệnh tật, chỉ có quy định chung; giai đoạn 2004 - 2006 thực hiện theo Thông tư liên tịch số 14 của liên Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội - Y tế - Tài chính quy định 144 bệnh liên quan đến nhiễm CDHH; giai đoạn 2006 - 2007 chưa ban hành danh mục bệnh tật; từ tháng 2/2008 mới có hướng dẫn cụ thể theo Quyết định số 09 của Bộ Y tế về danh mục 17 bệnh, tật, dị dạng, dị tật liên quan đến nhiễm CDHH. Từ quy định 144 bệnh xuống còn 17 bệnh, từ diện rộng xuống diện hẹp dần đến việc có nhiều người cùng CDHH như nhau, bệnh tật như nhau nhưng người làm chứng được hưởng nên này sinh bức xúc.

Không chỉ liên tục sửa đổi, quy định về thủ tục, hồ sơ hưởng chính sách ở giai đoạn đầu có nội dung còn chưa rõ ràng, các văn bản hướng dẫn chưa được đồng bộ, kịp thời dẫn đến lúng túng, khó khăn cho địa phương khi thực hiện. Cụ thể, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 54 vào tháng 5/2006 về hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (trong đó có hướng dẫn về người HDKC bị nhiễm CDHH tại các điều 22, 25), đến tháng 2/2008 Bộ Y tế mới có Quyết định số 09 ban hành danh mục 17 bệnh, tật, dị dạng, dị tật liên quan đến nhiễm CDHH. Chính trong khoảng 20 tháng chờ hướng dẫn của trung ương đã gây khó khăn cho tỉnh. Trước yêu cầu thực hiện chính sách, với chỉ đạo của UBND tỉnh, năm 2007, Sở Y tế ban hành Hướng dẫn số 06 danh mục 125 bệnh, tật (nằm trong 144 bệnh của Thông tư liên tịch số 14) làm cơ sở thực hiện chính sách tại Thái Bình. Song khi có

Quyết định số 09 Thái Bình lại không triển khai thực hiện ngay mà vẫn áp dụng theo Hướng dẫn số 06 cho đến hết năm 2009, dẫn đến việc vừa đi trước vừa đi sau trung ương. Giai đoạn này chỉ trong 3 năm 2006 - 2009 đã có hơn 11.600 trường hợp được giải quyết hưởng chính sách.

Bên cạnh nguyên nhân khách quan về quy định hướng dẫn, thủ tục hồ sơ, không thể phủ nhận ở giai đoạn đầu 2000 - 2009 kéo dài gần chục năm, việc lập, xác nhận hồ sơ ở các cấp chưa được thực hiện chặt chẽ. Trong giai đoạn này đã có hơn 19.000 trường hợp được giải quyết hưởng chính sách, chiếm hơn 70% tổng số trường hợp hưởng chính sách người nhiễm CDHH trên toàn tỉnh. Việc thực hiện ở địa phương, đặc biệt khi chuyển hơn 7.000 hồ sơ (giai đoạn 2000 - 2006) từ đối tượng bảo trợ xã hội sang đối tượng người có công với cách mạng, yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc giải quyết dứt điểm tồn tại, hạn chế trong thực hiện chính sách đối với người nhiễm CDHH trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục các năm 2019 - 2022, việc đúng chính sách đã được thực hiện đối với gần 4.000 trường hợp. Qua các đợt rà soát và đúng thực hiện

Đối với việc rà soát về bệnh, tật, dị dạng, dị tật, tỉnh đã tập trung khai thực hiện chính sách có xảy ra sai sót. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành lao động - thương binh và xã hội đã và đang phối hợp tích cực với các ngành liên quan để chẩn chỉnh, sửa sai, bảo đảm chính sách được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi cho người HDKC.

Quyết tâm chẩn chỉnh, sửa sai

Với nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan trong quá trình triển khai đã để chính sách bị trục lợi nhiều năm, trên

diện rộng và phải mất nhiều thời gian, công sức để giải quyết tồn đọng. Trước những ồn ào và cả những vụ khiếu kiện vượt cấp diễn ra, trong hai năm 2014 và 2017 các cuộc thanh tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã được tiến hành tại một số huyện trên địa bàn tỉnh và có kiến nghị Thái Bình rà soát lại hồ sơ người nhiễm CDHH hưởng chế độ giai đoạn 2000 - 2009. Thực hiện kết luận của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chiến dịch rà soát hồ sơ trên địa bàn toàn tỉnh đối với hơn 19.000 hồ sơ giai đoạn 2000 - 2009 đã được triển khai, tập trung vào 2 nội dung trọng tâm là rà soát giấy tờ chứng minh tham gia chiến trường và rà soát về bệnh, tật, dị dạng, dị tật của con đẻ người đang hưởng chế độ người HDKC bị nhiễm CDHH. Qua rà soát đã phát hiện hàng trăm hồ sơ không có giấy tờ chứng minh tham gia chiến trường. Tháng 8/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có quyết định dừng hưởng chế độ đối với 354 trường hợp không đủ điều kiện giấy tờ chứng minh chiến trường. Việc rà soát hồ sơ được thực hiện thận trọng, khách quan. Sau đó, đối với những trường hợp do nguyên nhân mất giấy tờ hoặc chưa có giấy tờ chứng minh chiến trường, nếu bổ sung được giấy tờ chứng minh chiến trường đều được hưởng lại chính sách theo đúng quy định.

Ông Phí Ngọc Thành, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẳng định quá trình triển khai thực hiện chính sách có xảy ra sai sót. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành lao động - thương binh và xã hội đã và đang phối hợp tích cực với các ngành liên quan để chẩn chỉnh, sửa sai, bảo đảm chính sách được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi cho người HDKC.

(còn nữa)

TRẦN HƯƠNG - NGUYỄN CƯỜNG



Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin huyện Vũ Thư trao xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn.